

สิทธิพร เงินในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

JMT - ก็ยังคาดหวัง(...?)ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อันนี้ หมายถึง หุ้น JMT ไว้ก่อนเลยนะว่า ยังคาดหวัง การขึ้น ได้อยู่ ด้วยรูปแบบทางโครงสร้าง และสัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้มแบบธรรมดาๆ นั้นแหละครับ แต่ถ้าจะ ผิดทางอะไร ก็เรียกว่า เล่นง่าย หรือเสียหายน้อยนั่นเอง... แต่ข้อความที่จั่วหัวนี้ จะถามไปถึง ตลาด หรือ SET Index นั้น ก็ได้นะ แต่คำตอบอาจจะยากซักหน่อยแหละว่า ยังจะคาดหวัง(ทางขึ้น)ได้ อยู่หรือไม่ หรือจะ ยังคาดหวังจะลงต่ำๆ ได้อยู่อีกหรือเปล่า... เห็นอาการวันก่อนที่เปิดลงไปต่ำๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ลากขึ้นมาปิด ในระดับสูงๆ ได้ และก็ต่อด้วยวันวาน ที่พยายามจะย่อๆ ไม่อยากลงแล้ว แม้ว่าส่วนใหญ่จะเล่นในแดนลบ อยู่ทั้งวัน ก่อนที่จะทำราคาปิดได้ในแดนบวก แม้จะบวกได้เล็กๆ แต่ก็อาจจะเหมือนว่า น่าจะมีลุ้นอยู่ไม่น้อย เอาเป็นว่า สิ่งแรกที่เราคงคิดไว้ตอนนี่คือ การที่ ตลาด หรือ SET Index มี New Low ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ก็คงดู หรือแปลได้ว่า โครงสร้างเริ่มจะยืนยัน การเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป ดังนั้น การ Rebound ใดๆ ก็ตาม (ถ้าจะมีนะ) ก็อาจจะกลายเป็นการ ขึ้นเพื่อลง ในโครงสร้างหลักที่เป็นขาลงนั่นเอง ซึ่งก็อาจจะ มีการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ที่เคยเป็นแนวรับสำคัญในก่อนหน้านี้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นระดับ 1490 หรือ 1505 และ แนวต้านสำคัญที่ 1520... แต่สิ่งที่สอง ที่เราจะต้องคิดกันหนักหน่อย คือ การลงต่ำกว่า 1455 แลมีมีการตกลงไปต่ำกว่า 1450 เมื่อเร็วๆ นี้แหละ เพราะนั่นแปลว่า เรื่องของ คลื่น 4 ผิดเงื่อนไขไปแล้ว หรือ แปลว่าตอนนี้ เราไม่น่าจะอยู่ในคลื่น 4 แล้วก็ได้ น่าจะเป็น คลื่น C ระลอกใหม่ เสียมากกว่าหรือเปล่า

ดูตามเกม...

ดังนั้น เกมของตลาด ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นขาลงจริงๆ อีกรอบก็ได้ แล้วการจะ มีดีงส์ลับ หรือ Rebound ใดๆ ก็อาจจะไปได้ไม่กี่สัปดาห์ หรือ ดีไม่ดี ถ้ายิ่งต่ำกว่า 1455 อยู่ ก็ยิ่งต้องระวัง

แนวรับ : ...49.0-48.0 หลักๆ อย่างลงมาต่ำกว่า 46.0

เป้าหมาย : ...55.0-56.0 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 58.0

Price Chart...(JMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JMT... แต่ถ้าจะถามว่า มีโอกาสลุ้นไป ได้ไกลกว่า 58.0 ไหม ก็ต้องกล่าวว่า มี ซึ่งเป้าหมายที่ ให้ มาในข้างต้นนั้น ก็แค่เป้าหมายรองๆ หรือ เป้าหมายใน เบื้องต้นเท่านั้น... เป้าหมายหลัก สามารถจะคาดหวัง การขึ้นใน Price Pattern ที่น่าจะเป็นรูปแบบถ้วย หรือ รูปแบบ ตัว U ได้นั่นเอง... จากค่าสัญญาณของ MA. นั้น การไม่ต่ำกว่า 46.0 ลงมาเสียก่อน การแกว่งๆ พักตัวที่ ผ่านมาก่อนหน้านั้นนั้น น่าจะเป็นเหมือน การพักตัว เพื่อ รอการขึ้นต่อ และ อาจจะมีการขึ้นยาวๆ หรือ ขึ้นแรงๆ ตามมาในระยะต่อไปได้... ดังนั้น ราคาแถวๆ นี้ ก็ยังคง ถือว่าเล่นง่ายอยู่ เพราะความเสี่ยงในการตัดขาดทุน เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ก็ถือว่า ค่อนข้างจะเสี่ยงได้